



Hỏi & Đáp (giai cấp xã hội)

Hỏi: xã hội có ảnh hưởng gì đến sự lây nhiễm HIV?

Đáp: xã hội thay đổi cách lây lan của HIV trong 1 giai cấp nào đó bằng nhiều cách. Đây là một trong những nguyên nhân khiến HIV phổ biến ở 1 số quốc gia hơn các quốc gia khác. Có nhiều yếu tố như sau: (1) sự chối bỏ - xã hội và người dân chối bỏ rằng HIV có ảnh hưởng đến họ hay giai cấp của họ, điều này dẫn đến việc đổ lỗi cho người khác. (2) giáo dục - không được giáo dục, thiếu giáo dục, và thông tin sai lệch về HIV/AIDS (coi "quan niệm về HIV/AIDS" để biết thêm chi tiết). (3) y tế công cộng - sự thiếu thốn các dịch vụ y tế, chẳng hạn như xét nghiệm máu và thuốc men, hay sử dụng sai các dịch vụ y tế, ví dụ như truyền máu mà không xét nghiệm, làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS. (4) chiến tranh và khởi nghĩa - sự thiếu ổn định về mặt xã hội có thể dẫn đến phá luật và thậm chí rối loạn xã hội. Điều này dẫn đến việc lạm dụng tình dục, như được chứng kiến vào giai đoạn diệt chủng Rwandan và trong cuộc chiến dân chủ ở Congo. Sự dịch chuyển số lượng lớn người trong quân đội có thể lây truyền HIV đến nhiều nơi, ví dụ như những sứ giả hoà bình đi đến nhiều nơi trên thế giới và quan hệ với nhiều người khác nhau. (5) số lượng lớn người di tản cũng làm đại dịch HIV/AIDS lây lan. Điều này gây ra bởi sự thay đổi trong xã hội cũng như trong cuộc sống thường ngày và sự gia tăng lạm dụng tình dục trong quá trình tản cư. (6) kinh tế - xã hội - đói nghèo dẫn đến những hành động liều lĩnh, chẳng hạn như việc mua bán thân xác để đóng học phí hay để trao đổi hàng hóa. Sự bất bình đẳng xã hội cũng làm HIV/AIDS lây lan vì phụ nữ không được giáo dục kỹ ở những xã hội mà phụ nữ không được coi trọng bằng nam giới. (7) STI - những bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng làm tăng nguy cơ nhiễm HIV/AIDS và sự gia tăng các loại bệnh này tỷ lệ thuận với sự gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS.

Hỏi: nhiều yếu tố không thể thay đổi được, chẳng lẽ đã hết cách?

Đáp: vẫn chưa hết cách. Những yếu tố như giai cấp xã hội thì vượt quá tầm điều khiển của 1 người. Những khía cạnh như sự xung đột xã hội và kinh tế - xã hội vĩ mô không nằm trong tầm kiểm soát của những người thông thường. Tuy vậy, sự hiện diện của xung đột xã hội và/hay đói nghèo không có nghĩa là người dân sẽ bị HIV+ khi mà chỉ có nguy cơ lây nhiễm gia tăng. Trong những trường hợp này, chúng ta cần thay đổi thái độ của chúng ta để chuẩn bị cho những khó khăn do hoàn cảnh tạo nên. Những yếu tố khác như sự chối bỏ có liên quan tới ý niệm xã hội và chúng ta có thể góp phần thay đổi những ý niệm này để ngăn HIV/AIDS phát triển trên diện rộng. STI có thể được chữa và sự bất bình đẳng xã hội được loại bỏ để chống lại đại dịch này. Mỗi ngày có 14000 người mới bị nhiễm HIV và tất cả chúng ta đều có thể góp sức làm giảm con số này, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng và cho cả thế giới.